



จดหมายข่าว

# สภากษัตริย์ปกเกล้า

King Prajadhipok's Institute | www.kpi.ac.th

ISSN 0503-2080

สถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี มุ่งนำความรู้สู่สังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ปีที่ 23 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565



## เด่นในฉบับ

สัมมนา “สภานักเรียน” : การขับเคลื่อน  
**ประชาธิปไตยฐานราก** เพื่อรากฐาน  
ประชาธิปไตยไทยที่มั่นคง .. หน้า 2

จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24  
**“ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับ  
ประชาธิปไตย”** .. หน้า 4

ใต้ฟ้าประชาธิปไตย ..  
พิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน จากสยามสู่  
แคนาดา 1931 .. หน้า 11

# จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า

King Prajadhipok's Institute Newsletter

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสถาบัน
2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ทางคณะผู้จัดทำยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่มีประโยชน์ หรือนำสนใจต่อสาธารณชนและขอสงวนสิทธิ์ในการสรุปย่อ ตัดทอน หรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ความเห็นและทัศนะในแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียน ซึ่งทางคณะผู้จัดทำ และสถาบันพระปกเกล้าไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

## คณะที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย  
นายวิฑูรย์ ชัยภาคภูมิ  
ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ คำชู  
ดร. ถวิลวดี บุรีกุล  
นายสุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์  
นางสาวสุพรรณิ งามวุฒิกุล  
นางกาญจนา ศรีปัดดา  
นายณัฐพงศ์ รอดมี  
ดร. สติธร ธนานิธิโชติ  
นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น

## บรรณาธิการ

นางสาวปรารธนา ทองรักษ์

## กองบรรณาธิการ

นางสาววรรรัตน์ ชัยชนะ

นางสาวชยานิษฐ์ ไกรจิราวุฒิชัย

นางสาวเกษณี ธนการศักดิ์

นางสาวจินห์จุฑา ลีมสวัสดิ์

นางนราวรรณ อธิวาสนพงษ์

นายรัชชต์ลธ รัตนวิเชียร

## ประสานงานการผลิต

นายพงศ์พันธุ์ ฝอยทอง

## ที่ตั้งสถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2141-9754 โทรสาร 0-2143-8181 [www.kpi.ac.th](http://www.kpi.ac.th)

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติซึ่งเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำกับดูแลของประธานรัฐสภาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภาและไม่เป็น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

## พิมพ์ที่ ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จำกัด

88/5 วัฒนานิเวศน์ ซอย 5 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2276-6545



## สัมมนา “สภานักเรียน”

# การขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานราก เพื่อรากฐานประชาธิปไตยไทยที่มั่นคง

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมกับ คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมการการพัฒนารการเมืองและ





การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และกระทรวงศึกษาธิการ จัดสัมมนาเรื่อง “**สถานักเรียน**” : การขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานราก เพื่อรากฐานประชาธิปไตยไทยที่มั่นคง” โดยการถอดบทเรียนจากการศึกษา และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการ “สถานักเรียน” เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมและการดำเนินการขับเคลื่อนสถานักเรียน และร่วมกันถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกิจกรรมและโครงการ “สถานักเรียน” ระหว่างคณะกรรมการสถานักเรียนโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการ “สถานักเรียน” เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน

กล่าวรายงานการจัดสัมมนา โดย นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมการธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กล่าวเปิดงานสัมมนา และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “**สถานักเรียน : สร้างประชาธิปไตยในใจเยาวชน**” โดย นายเสรี

สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา บรรยาย เรื่อง “**แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมสถานักเรียน**” โดย นายพัฒนา พัฒนทิวดีล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า นำโดยนางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ที่มณฑลวิชาการ และนักฝึกอบรมของสถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมกันจัดกระบวนการแสดงความคิดเห็น “**คิด เคลื่อน คุยเรื่องสภา (นักเรียน)**” ในประเด็น ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไข และข้อเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมสถานักเรียน ดำเนินรายการโดยนางสาวอรอุมา ภูมิบุรณ์

จากนั้นในช่วงบ่ายนักเรียนทุกกลุ่มร่วมนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น นอกจากนี้ที่มส่านักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ได้แนะนำแอปพลิเคชัน KPI E-Learning ให้แก่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา คณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน คณาจารย์ และนักเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงความรู้ โดยนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาเป็นตัวเชื่อมส่งต่อองค์ความรู้ดี ๆ แก่เยาวชนซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก



ศัพท์การเมือง ..

## “กบฏสันติภาพ”

10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 เป็นวันการเมืองที่มีเหตุการณ์ซึ่งถูกเรียกว่า “กบฏสันติภาพ” ตอนนั้นรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรี ชื่อจอมพล ป.พิบูลสงคราม ทางรัฐบาลได้ให้ตำรวจไปจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกบฏเป็นจำนวนมากถึง 104 คน ทั้งนี้ทางกรมตำรวจได้ออกแถลงการณ์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 มีความตอนหนึ่งว่า

*“...มีบุคคลคณะหนึ่งได้สมคบกันกระทำความผิดกฎหมายด้วยการยุยงให้มีการเกลียดชังกันในระหว่างคนไทย...ยุยงให้ทหารที่รัฐบาลส่งออกไปรบในเกาหลีตามพันธะที่รัฐบาลมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติให้เสื่อมเสียวินัย เมื่อเกิดการปั่นป่วนในบ้านเมืองได้ระยะเวลาเหมาะสมแล้ว ก็จะใช้กำลังเข้าทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบอื่น ซึ่งมีใช้ระบอบประชาธิปไตย...”*

ผู้ที่ถูกจับกุมในวันนั้นมีนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์อยู่หลายคน เช่น นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ นายอารีย์ ลีวีระ นายอุทธรณ์ พลกุล นายบุศย์ สิมะเสถียร นายสุวัฒน์ วรดิลก เป็นต้น กับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น นายมารุต บุณนาค และต่อมาได้จับกุมเพิ่มเติมอีก ถ้าจะเข้าใจเรื่องราวว่าทำไมเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพจึงเป็นกบฏในความคิดเห็นของรัฐบาลในสมัยนั้น ก็อาจต้องมองออกไปที่การเมืองนอกประเทศในขณะนั้น ประกอบกับการเมืองภายในประเทศด้วย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร หรือ กลุ่มประชาธิปไตยตะวันตกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ กับสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ใหญ่โตของโลกที่เคยร่วมมือกันสู้รบปราบเยอรมนี และฝ่ายอักษะจนได้รับชัยชนะร่วมกันมา

ก็เริ่มจะคลายความเป็นมิตรลง และเมื่อสหภาพโซเวียตใช้นโยบายรุกฆาตเอาดินแดนยุโรปตะวันออกไปเป็นบริวารคอมมิวนิสต์ตามลำดับ สหรัฐกับมิตรในยุโรปก็ต้องยืนหยัดสกัดกั้นการแพร่หลายขยายตัวของคอมมิวนิสต์ทั้งในยุโรปและเอเชีย สงครามร้อนหมดไป แต่มีสงครามเย็นเข้ามาแทนที่และมีการใช้กำลังกันแบบจำกัดเขตในหลายสถานที่ในยุโรปนั้นที่ประเทศกรีซ สหรัฐอเมริกาก็ใช้ “ลัทธิทรูแมน” (ทรูแมน คือ ชื่อประธานาธิบดีอเมริกาในขณะนั้น) เพื่อใช้กำลังป้องกันกรีซไม่ให้ไปเป็นคอมมิวนิสต์ฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้มแข็งมากขึ้น

สภาพการเมืองระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นมีประเทศเกิดใหม่จำนวนมาก ดินแดนเหล่านี้เคยเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจมาก่อน เมื่อเป็นประเทศเอกราช ได้เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ก็ทำให้มหาอำนาจที่เป็นผู้นำกลุ่มประชาธิปไตยตะวันตกและกลุ่มคอมมิวนิสต์พยายามจะเอามาเป็นพวกรัฐบาลไทยในยุคนี้มองว่าองค์การสันติภาพสากลเป็นองค์กรที่ฝ่ายซ้ายจะได้อาศัยเป็นแนวร่วม ดังนั้น คนที่ไปร่วมมือจึงถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาล ยิ่งไปเติมการคัดค้านสงครามเกาหลีในเวลานั้น ที่รัฐบาลไทยเข้าไปร่วมโดยส่งทหารไทยไปร่วมรบด้วย ยิ่งทำให้รัฐบาลคิดเล่นงานผู้เกี่ยวข้องเพราะรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม นั้นต่อต้านคอมมิวนิสต์มากๆ ดังนั้น การเมืองภายนอกกับการเมืองภายในจึงเป็นที่มาของกบฏสันติภาพ ดังที่ยกมานี้กรณีกบฏครั้งนี้คือการส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด 54 ราย บางรายถูกจับกุมมากถึง 20 ปี ผู้ที่ติดคุกมาได้พ้นโทษตาม พ.ร.บ. นิรโทษกรรมเนื่องจากการฉลองพุทธศตวรรษที่ 25 เมื่อ พ.ศ. 2500



# สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง”

จังหวัดน่าน

- กลุ่มที่ 1 โครงการนิทานคุณธรรมส่งเสริมความซื่อตรง
- กลุ่มที่ 2 โครงการดนตรี บทเพลงแห่งความซื่อตรง
- กลุ่มที่ 3 โครงการภาพจาก ท้าววังผาประชารัฐ โรงเรียนคนดี สร้างวิถีความซื่อตรง

โดยมีคณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้าพิจารณาผลงาน ให้คะแนนและเสนอแนะความเห็นต่อกับ กิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียน การทำกิจกรรม โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ และนางสาวนิตยา โพธิ์นอก คณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้า ในช่วงท้าย เป็นพิธีมอบโล่รางวัล ใบประกาศ และกล่าวปิดโครงการ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรง โดยมีการสำรวจความคิดเห็นและค่านิยมเกี่ยวกับการทุจริตในสังคมไทย โดยพัฒนาและต่อยอดเป็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในเครือข่ายชุมชนและสถานศึกษา เพื่อให้การเสริมสร้างความซื่อตรงมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น การเสริมสร้างความซื่อตรงในสถานศึกษา เป็นพื้นที่หนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมความซื่อตรงที่ส่งเสริมต่อประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมด้านความซื่อตรงในโรงเรียน ติดตามและประเมินผลตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเอง จะช่วยให้ความซื่อตรงได้ถูกซึมซับในกลุ่มเยาวชนผ่านกระบวนการกล่อมเกลாதองสังคม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และ นางวิไลวรรณ นันตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่



สถาบันพระปกเกล้าจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24

# ความท้าทาย ของความมั่นคงใหม่ กับประชาธิปไตย

(New Security Challenges and Democracy)

สถาบันพระปกเกล้าจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลอากาศ สุวรรณรัฐ องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึกแก่ผู้แทนพระองค์ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จากนั้น นายพลอากาศ สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตัดริบบิ้น เปิดนิทรรศการ หัวข้อ “ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” โดยมี ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและคณะ นำชมนิทรรศการ ซึ่งมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเครือข่ายนำเสนอผลงาน ต่อจากนั้น เป็นกิจกรรมวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงปาฐกถา นำ เรื่อง การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “New Security Challenges and Democracy” โดย Prof.Dr.Victor V. Ramraj จากมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา

ศาสตราจารย์วิคเตอร์ วี รัมราช กล่าวว่า ความไม่เห็นด้วยอย่างสร้างสรรค์: กุญแจสำคัญในการเอาชนะความท้าทายของความมั่นคงในรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นไปที่ความท้าทาย 3 ประการที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายด้านความปลอดภัย คือ 1.การระบาดใหญ่ของ Covid-19 2.วิกฤตสภาพภูมิอากาศ และ 3.ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ความท้าทายเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นอัมพาต และทำให้บรรทัดฐานของการตัดสินด้านศีลธรรมของโลกนั้นมีปัญหา รวมถึงการแก้ปัญหาในระดับโลกนั้นมีความยากยิ่งขึ้น จากนั้นเขาจึงได้ตั้งคำถาม 3 ข้อ ได้แก่ 1.อะไรคือความท้าทายด้านความท้าทายของความมั่นคงในรูปแบบใหม่ และเหตุใดมันจึงไม่ได้ปรากฏออกมาให้เห็นเด่นชัด 2.เหตุใดเราจึงไม่สามารถตอบโต้ความท้าทายนั้น



ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การปกครองแบบประชาธิปไตย จะช่วยหาทางออกได้อย่างไร? รวมทั้งนำเสนอแนวทาง แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนระดับโลก ที่เกี่ยวกับความมั่นคง ในรูปแบบใหม่ในการแสดงปาฐกถาในครั้งนี้ และต่อด้วย เวทีอภิปรายมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศ หัวข้อ **“New Security Challenges and Democracy from International Perspectives”** โดยมีผู้ร่วม เวทีอภิปราย ได้แก่

“Pandemic Violations of Democratic Standards: The extent to which state responses to Covid-19 violate democratic standards for emergency responses” โดย ศาสตราจารย์จอง คิม จาก University of North Korean Studies กล่าวถึง ขีดความสามารถ หลักที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับความท้าทายของ ความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย คือ ขีดความสามารถ ของภาครัฐ พรรคการเมือง และภาคประชาสังคม โดย ทั้ง 3 ส่วนนี้จะเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อให้ ประเทศสามารถรับมือและจัดการกับสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ เช่น หากภาครัฐหรือ พรรคการเมืองไม่สามารถรับมือได้ แต่ถ้าภาคประชาสังคม มีความเข้มแข็งพอ ก็จะสามารถมาช่วยแก้ไขสถานการณ์ ดังกล่าวแทนได้ รวมทั้งได้ยกสถิติที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นประชาธิปไตยและการจัดการสถานการณ์ การระบาดของประเทศเกาหลีใต้และเปรียบเทียบกับ

ประเทศอื่นๆ จะเห็นได้ว่าประเทศเกาหลีใต้สามารถรับมือ กับการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดี และสามารถฟื้นฟู ประเทศและระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งไม่มีการละเมิดหลักการประชาธิปไตยเลย แม้จะมีการออก มาตรการฉุกเฉินในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งการไม่ละเมิดนี้ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ในการจัดการของประเทศในระดับที่สูง อย่างไรก็ตาม หากสังคมมีข้อสงสัยในนโยบายของรัฐบาล ก็อาจทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองได้ระหว่างกลุ่มที่เห็นว่า ประเทศสามารถละเมิดหลักการประชาธิปไตยได้เพื่อให้ จะได้รับมือกับการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่อีกกลุ่มเห็นว่า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ประเทศ ต้องดำเนินการโดยไม่ละเมิดหลักการประชาธิปไตย อย่างเด็ดขาด สำหรับประเด็นสุดท้าย คือ การนำเสนอ ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งรัฐบาลเกาหลีสามารถควบคุม การกระจายข่าวเท็จได้เป็นอย่างดี โดยเน้นที่พรรคการเมือง ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคมแล้ว ก็จะเป็นการส่งเสริม ความเข้มแข็งของประชาธิปไตยได้เช่นกัน ดังนั้น แม้ประเทศต้องพบกับความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้น หากสังคมหรือสถาบันการเมืองมีความเข้มแข็ง และ มีความมุ่งมั่น มีการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตย ให้กับสังคม รวมถึง การเพิ่มขีดความสามารถของ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และฝ่ายการเมืองก็จะทำให้ ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายเหล่านั้นได้ ด้วย

เหตุนี้ ประเทศไทยควรพิจารณาว่า มีความเข้มแข็งด้านไหนและให้ความสำคัญด้านนั้นเป็นหลัก โดยปรับปรุงในส่วนที่ปรับปรุงได้ และที่สำคัญต้องมีการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยให้เกิดในสังคม

คุณเรอโน เมแยร์ เปิดอภิปรายด้วยคำว่า ‘ความไม่แน่นอน’ และ ‘ความผันผวน’ เขาได้อธิบายถึงการสะสมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ของความท้าทายที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการกระทำและการตัดสินใจของมนุษย์ ย้อนกลับไปในยุคสมัยของคุณปู่ของเขา ความมั่นคงเป็นเรื่องของทหาร กองทัพ และการรับประกันความมั่นคงของรัฐ ในขณะที่แนวคิดเรื่องของความมั่นคงในยุคปัจจุบันหมายถึงทุกแง่มุมในชีวิต ด้วยเหตุนี้ความมั่นคงจึงเป็นแนวคิดที่ไม่เพียงแต่เน้นไปยัง ‘freedom from fear’ แต่ยังรวมถึง ‘freedom from want’ คุณภาพชีวิตของมนุษย์จึงกลายเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากนี้คุณ Meyer ยังเชื่อว่า ประชาธิปไตยคือระบบทางการเมืองและระบอบการปกครองที่สามารถรับประกันสิทธิมนุษยชนได้ ทว่าโลกกำลังเผชิญหน้ากับความถดถอยทางประชาธิปไตย ในทั่วโลก พบว่า 6 จาก 7 คนรู้สึกไม่ปลอดภัย ประชาชนเรียกร้องให้เกิดการมาตรการหรือโครงสร้างของรัฐในการคุ้มครองชีวิตของพวกเขา อย่างไรก็ตาม คุณ Meyer ไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวนี้ เขาโต้แย้งว่าคุณอาจจะได้รับความปลอดภัยจริง แต่สิทธิของคุณก็จะถูกยึดไปด้วยเช่นเดียวกัน ท้ายที่สุดนี้ คุณ Meyer กล่าวว่า มี 4 ปัจจัยหลักที่จะสามารถตอบโต้ความซับซ้อนของความมั่นคงใหม่ และการถดถอยของประชาธิปไตยได้ ประกอบไปด้วย การบูรณาการ การรวมเป็นส่วนหนึ่ง การเสริมพลัง และการกระจายอำนาจ

อาจารย์เมลิได้พูดถึงประเด็นความมั่นคงไม่ตามแบบ (non-traditional security) ว่าเกิดจากความไม่แน่นอน และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในระดับโลก ส่งผลกระทบต่อประชาชน

รัฐบาล และสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดกลุ่มคนและกลุ่มประเทศที่ถูกผลักดันให้เป็นคนชายขอบ และเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นมากกว่าเดิม ทั้งนี้ได้ส่งผลต่อการแตกแยกและการไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม โรคระบาด การลักลอบขนส่งยาเสพติดและการค้ามนุษย์ ข้อมูลข่าวสารที่ผิด และการเมืองเชิงอัตลักษณ์ ปัญหาความมั่นคงไม่ตามแบบนี้ส่งผลกระทบต่อความสามารถของรัฐบาลในการจัดการกับปัญหา เพราะปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีขนาดใหญ่มากขึ้น มีความเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆ มากขึ้น และที่สำคัญคือ ความมั่นคงเหล่านี้มีลักษณะลอดรัฐหรือเหนือรัฐ และด้วยเหตุนี้รัฐบาลซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย สลับซับซ้อน ต้องหาเครือข่ายต่างประเทศในการแก้ไขปัญหา รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยคุณค่าของประชาธิปไตย เช่น ต้องมีความโปร่งใสเพื่อที่จะบริหารจัดการความเสี่ยง ต้องมีนิติธรรมเพื่อให้จัดการกับปัญหาได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เข้าใจและลดความรุนแรงของปัญหา

ฯพณฯ คริสตียง เลอเซวี เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวไว้ว่า ในขณะที่ทั้งโลกกำลังพูดถึงเรื่องความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย สถานการณ์ในพม่ากลับแตกต่างออกไป รัฐประหารในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 ได้ทำให้เกิดอาการช็อคครั้งใหญ่อันก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหารอย่างกว้างขวาง รัฐบาลทหารพม่าเชื่อว่า “ความมั่นคง” คือการปราบปรามผู้สร้างความเดือดร้อน กองทัพพม่าพยายามสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศว่าการแทรกแซงทางการเมืองเป็นความหวังดี และต้องทำความเข้าใจว่ากองทัพเป็นผู้สร้างกระบวนการประชาธิปไตยในพม่า แต่ด้วยเหตุผลใดก็ตาม การจำคุกนางอองซานซูจिनั้นไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นเลย หนึ่งปีที่ผ่านมา รัฐบาลทหารพม่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครที่จะสามารถท้าทายรัฐบาลได้ แต่ไม่ได้ตระหนักว่ากำลังเปิดแนวรบใหม่ในหลายเมือง กองทัพพม่ายังคงมองเรื่องความมั่นคงในกระบวนการที่แบบเดิม ถึงแม้ว่าจะถูกคว่ำบาตรจากประชาคมระหว่างประเทศ รัฐบาลทหารพม่าก็ยังเชื่อว่าสามารถรับมือได้ แต่ก็ไม่ง่ายแล้วในตอนี้ เห็นได้จาก



ความพยายามกีดกันไม่ให้ผู้แทนของรัฐบาลทหารพม่าเข้าร่วมประชุมนานาชาติในหลายเวที ในฐานะผู้สังเกตการณ์ มองว่ารัฐบาลทหารพม่ายังไม่รู้ว่า จะหาทางออกจากวิกฤตนี้อย่างไร เห็นแต่ความพยายามที่จะทำให้นายพลอยู่ในอำนาจต่อไป นอกจากนี้ ในด้านสังคม พม่ากำลังประสบปัญหาเรื่องมนุษยธรรมเป็นอย่างมาก รัฐบาลทหารไม่สามารถดูแลประชาชนได้เท่าที่ควร ส่วนในด้านเศรษฐกิจก็ถดถอยลงเรื่อยๆ กรณีพม่าได้กลายเป็นความท้าทายในเรื่องความมั่นคงทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความขัดแย้งภายในพม่าไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่จำเป็นต้องทำความเข้าใจใหม่ เพราะกลไกเดิมไม่สามารถทำงานได้แล้ว และการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถคาดหวังให้เกิดจากในกลุ่มผู้นำทหารของพม่าได้เอง

และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เป็นการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มย่อยที่ 1 ประชาธิปไตยและความท้าทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Democracy and Advanced Technological Challenges)
- กลุ่มย่อยที่ 2 ประชาธิปไตยและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ (Democracy and Geopolitics Rivalry)
- กลุ่มย่อยที่ 3 ประชาธิปไตยกับความมั่นคงทางสังคม (Democracy and Societal Security)
- กลุ่มย่อยที่ 4 ประชาธิปไตยและความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม (Democracy and Environmental Security)
- กลุ่มย่อยที่ 5 ประชาธิปไตย โลกาภิวัตน์ และการพลิกผันทางเศรษฐกิจ (Democracy, Globalization, and Economic Disruption)

และการแสดงปาฐกถาปิดโดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า “มองไปข้างหน้า ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตยไทย”

ความมั่นคงแบบดั้งเดิม คือการป้องกันประเทศ แต่ความมั่นคงแบบใหม่ เป็นความมั่นคงสำหรับความเป็นอยู่ของมนุษย์ รักษาคุณค่าที่ปรารถนา ความมั่นคงทางสังคม จึงเป็นเรื่องใหม่ เทคโนโลยีเป็นเรื่องใหม่แต่ทำอย่างไรไม่ให้เทคโนโลยีทำร้ายสังคม ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงต่างๆ เป็นเส้นแบ่งของสังคม มิติของความหลากหลายของความมั่นคงมีมากมาย ได้แก่ UNDP กำหนดความมั่นคงไว้ 7 ประการ ได้แก่ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร โควิด-19 ทำให้เราเห็นความสำคัญของความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงกระบวนการจัดหาอาหารให้บริโภคอย่างปลอดภัย ความมั่นคงทางสุขภาพ (มีหลักประกันสุขภาพ การพัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการ) ความมั่นคงส่วนบุคคล (ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล มีกฎหมาย PDPA) ความมั่นคงของชุมชน (สุขภาพของชุมชน ชุมชนที่เข้มแข็งปราศจากภัยคุกคาม) และความมั่นคงทางการเมือง (เป็นการเมืองที่ไม่กัดกินตัวเอง ไม่เป็นประชาธิปไตยที่กัดกินตัวเอง ประชาชนไม่ศรัทธาการเมือง) การระบุปัญหาความมั่นคงช่วยในการวิเคราะห์ ความสมเหตุสมผลของนโยบาย ความมั่นคง Security and Non Traditional Security Traditional อาจก่อให้เกิดปัญหา Non Traditional ประเด็นเรื่องอธิปไตยยังมีความสำคัญและอาจปะทุขึ้นมาใหม่ Traditional Security อาจไปกระทบ Non Traditional Security การทำให้สังคมยึดมั่นในคุณค่าประชาธิปไตย ต้องคำนึงถึง อธิปไตยเป็นของปวงชน เพื่อส่วนรวม มีความยุติธรรม นิติรัฐ เสรีภาพ มีความเท่าเทียม ความหลากหลาย สัจจะ การแสวงหาความสุข และรักษากันเกิดเมืองนอน Mindset ของการบริหารประเทศ คือ ต้องการการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ ทำแล้วมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ต้องร่วมกันสร้างความไว้วางใจของคนโดยส่วนรวม ซึ่งต้องมีความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบ ต้องเปิดเผยและตรวจสอบได้

สุดท้าย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ทิ้งท้ายไว้ว่า “ความท้าทายของสังคมไทย ต้องสร้างคุณค่าซอฟต์แวร์ของสังคม และสร้างฮาร์ดแวร์ การปรับกลไกการบริหารในระดับมหภาค ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายของสังคม”

## สถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรมหลักสูตร “ตลาดทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ” รุ่นที่ 1



สถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรมหลักสูตร “ตลาดทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม พระเอราวัณ 1-2 โรงแรมอควิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐที่ผ่านหลักสูตร “ตลาดทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ” ทราบถึง บทบาทของ ก.ล.ต. และการมีส่วนร่วมของ Key Stakeholders โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการประสานงานและทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท ก.ล.ต. และตลาดทุน และสามารถเชื่อมโยงงานได้อย่างบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน รวมถึงได้รับรู้ถึงบทบาทของ ก.ล.ต. ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมในตลาดทุน ทราบถึงตลาดทุนที่จะเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง การรับมือของตลาดทุนต่อความท้าทายและ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงการทำงานได้อย่างบูรณาการ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณรีนวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ตลาดทุนกับบทบาทสร้างความเชื่อมั่นและการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ” อีกทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวิฑูรย์ ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกิจกรรมการเปิดการอบรมดังกล่าวด้วย ซึ่งตลอดทั้ง 2 วันของการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 60 ท่าน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, “ตลาดทุนกับบทบาทการสร้าง ความเชื่อมั่นและการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ”, ตลาดทุนกับการเป็นแหล่งระดมทุนสำคัญของประเทศ, สินทรัพย์ดิจิทัล โอกาสและความเสี่ยงของภาคธุรกิจและผู้ลงทุน, “คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”, บทบาท ก.ล.ต. ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมในตลาดทุน และการเสวนาหัวข้อ “Best practices การรับมือความท้าทายในยุค VUCA”



## พิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน “จากสยามสู่แคนาดา 1931”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 พิพิธภัณฑสถานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย จัดพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “จาก ‘สยาม’ สู่ ‘แคนาดา’ 1931” ณ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 1 พิพิธภัณฑสถานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประธานในพิธีถวายสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งกล่าวที่มาและความสำคัญของการจัดนิทรรศการ ความว่า “นิทรรศการเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศแคนาดาในปี 1931 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทางกรมการประเทศแคนาดาได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทางตะวันออกไกลพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศแห่งนี้ ทั้งสองพระองค์ทรงวางพระองค์ด้วยพระสิริโฉมและพระอัจฉริยภาพอันแสดงออกถึงความเป็นสมัยใหม่และความเป็นประชาธิปไตย”

จากนั้น H.E. Dr. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย กล่าวที่มาและความสำคัญของการจัดนิทรรศการ และต่อด้วยพิธีเปิดนิทรรศการโดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า H.E. Dr.Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า ร่วมตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า และแขกผู้เกียรติ ร่วมเดินชมนิทรรศการ โดยมี นางสาวจิตสุภา หวังศิริสมบุรณ์ พนักงานภัณฑารักษ์ นำชมนิทรรศการ ซึ่งได้รับความสนใจจากเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรม



## ผู้บริหารจาก JICA สำนักงานประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการวางเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่



เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายวิวัฒน์ ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ Mr.SUZUKI Kazuya, Chief Representative จาก Japan International Cooperation Agency (JICA) สำนักงานประเทศไทย และคณะ ซึ่งการเข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสที่ Mr. SUZUKI ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนใหม่ของ JICA สำนักงานประเทศไทย และเพื่อหารือในความร่วมมือทางวิชาการต่อไป



### สถาบันพระปกเกล้า

120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
โทรศัพท์ 0-2141-9754 โทรสาร 0-2143-8186

ชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญาตที่ 23/2553  
ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

#### เหตุที่ขัดข้องนำจ่ายผู้รับไม่ได้

- 1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เลิกกิจการ
- 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ

ลงชื่อ .....

หากท่านใดสนใจรับจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์  
มาตามที่อยู่ด้านบนนี้หรือ E-mail : kpi\_newsletter@kpi.ac.th และ Facebook : สถาบันพระปกเกล้า